



ประกาศสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน นโยบายส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน และการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

ด้วยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีภารกิจสนับสนุนและให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวมหรือบูรณาการและหลักการพัฒนาที่สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมเป็นแนวทางสำคัญ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สถาบันได้ดำเนินการกิจดังกล่าวโดยมุ่งเน้นการวางรากฐานการพัฒนาให้ชุมชนและสังคมเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

การจัดการ การควบคุมดูแล และการบริหารงานต่าง ๆ ของสถาบันจะยึดถือหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางสำคัญในการบริหารองค์กร ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีในทุกระดับ ให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการกำกับติดตาม และตรวจสอบถ่วงดุล บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และประเทศชาติเป็นสำคัญ

ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ และให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จะเฝ้าอำนาจและกำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงาน มุ่งสร้างสังคมปลอดการทุจริต ตามแนวทาง “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ดังนี้

๑. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต มีความพอเพียง รู้จักประมาณตน มีเหตุมีผล อยู่ในระเบียบวินัย รักษาไว้ซึ่งคุณธรรมความดีและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
๒. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้กับตนเองหรือบุคคลอื่น ให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ มีจิตมุ่งมั่นบริการ ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม และเคารพกฎหมาย รักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะ อุทิศตน และเสียสละเพื่อสังคม
๓. มุ่งเน้นกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เน้นการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมติดตามประเมินผล โดยแก้ที่สาเหตุของปัญหาโดยการปลูกจิตสำนึก ความซื่อสัตย์ สุจริต ความรับผิดชอบ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนค่านิยมอื่น ๆ ที่ถูกต้อง
๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ตามยุทธศาสตร์การใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง องค์กรชุมชนเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งผลักดันให้องค์กรชุมชนทุกหนแห่งมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
๕. ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ สนับสนุนกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายปฏิภาณ จุมผา)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน